

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH  
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

**SẺNG-KHĂM-DOONG PHÔM-MẠ-PĂN-NHA**

**CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG BỘ  
BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO  
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

*Chuyên ngành:* Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

*Mã số* : 62 31 23 01

**TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ**

**HÀ NỘI - 2010**

**CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI  
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH**

**Người hướng dẫn khoa học:**

- 1. PGS, TS Trương Thị Thông**
- 2. PGS, TS Lê Kim Việt**

**Phản biện 1: PGS, TS Phùng Xuân Thành**

*Học viện An ninh Nhân dân*

**Phản biện 2: PGS, TS Phạm Văn Thắng**

*Học viện Chính trị - Quân sự*

**Phản biện 3: PGS, TS Khổng Minh Trà**

*Học viện Cảnh sát Nhân dân*

**Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp  
Nhà nước tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  
vào hồi..... giờ ngày..... tháng..... năm 2010**

**Có thể tìm thấy luận án tại: Thư viện Quốc gia  
và Thư viện Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh**

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ  
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ**

- Sẻng Khăm Doong - Phôm Mạ Păn Nha (2007), "Công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng Quân đội", *Tạp chí Lý luận chính trị - Hành chính*, (12), tr.80-82.
- Sẻng Khăm Doong - Phôm Mạ Păn Nha (2008), "Công tác kiểm tra trong tiến trình cách mạng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào", *Tạp chí Lịch sử Đảng*, (2), tr.70-72.
- Sẻng Khăm Doong - Phôm Mạ Păn Nha (2009), "Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng bộ Quân đội nhân dân Lào trong tình hình mới", *Tạp chí Lý luận chính trị*, (6), tr.85-88.

## MỞ ĐẦU

### 1. Tính cấp thiết của đề tài

Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Do đó: Lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Như vậy, kiểm tra là một trong ba yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng và cấp uỷ các cấp trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đạt thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và chứa đựng những yếu tố khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít những khó khăn thách thức gay gắt không thể xem thường. Đó là những tác động tiêu cực của toàn cầu hoá kinh tế, tệ nạn tham nhũng, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho bộ máy của Đảng và nhà nước kém hiệu quả, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Những biểu hiện tiêu cực đó cũng đã xuất hiện trong quân đội. Một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quân đội có biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, lơ là kỷ luật, coi nhẹ việc học tập rèn luyện. Việc thực hiện nghị quyết của cấp uỷ, tổ chức đảng đạt kết quả thấp, ý thức chấp hành kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội và nguyên tắc sinh hoạt đảng chưa nghiêm. Không ít tổ chức đảng xem nhẹ công tác kiểm tra đảng, làm cho tư tưởng và hành động tiêu cực thâm nhập vào quân đội. Điều đó đã ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của quân đội. Các tổ chức đảng trong quân đội cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy năng lực và uy tín lãnh đạo đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ

quyền của Tổ quốc. Để đạt được điều đó, một nhiệm vụ rất quan trọng cần thực hiện tốt là tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Việc nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng thực sự đang là vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay.

Vì vậy, tác giả chọn và thực hiện đề tài luận án tiến sĩ: "**Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay**", mong muốn góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng trong thời kỳ mới.

### 2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án

#### \* Mục đích:

Góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận và thực tiễn công tác kiểm tra của Đảng và công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.

#### \* Nhiệm vụ:

- Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Quân đội nhân dân Lào.

- Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009, rút ra nguyên nhân và những kinh nghiệm.

- Xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phương hướng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

### 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

\* **Đối tượng:** nghiên cứu chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.

\* **Phạm vi:** giới hạn nghiên cứu công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng từ năm 2000 đến năm 2009 mà trực tiếp là của tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, bao gồm các đảng bộ trực thuộc, các đảng bộ, chi bộ cơ sở và mọi đảng viên.

#### **4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu**

##### **\* Cơ sở lý luận và thực tiễn:**

Cơ sở lý luận của luận án là những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào về công tác kiểm tra của Đảng; đồng thời luận án quan tâm tới những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam và tham khảo một số luận án, luận văn, bài viết của các tác giả Việt Nam về vấn đề này.

Cơ sở thực tiễn của luận án là thực trạng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng từ năm 2000 đến năm 2009.

##### **\* Phương pháp nghiên cứu:**

- Sử dụng phương pháp luận mác - xít của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, trong đó bao gồm phương pháp lịch sử - lôgic, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp quy nạp, diễn dịch; phương pháp khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, điều tra xã hội học để khái quát, tổng kết. Đồng thời luận án coi trọng tham khảo có chọn lọc một số tư liệu, công trình nghiên cứu của các cơ quan, các nhà khoa học có liên quan đến đề tài.

#### **5. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án**

- Luận án góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận của công tác kiểm tra; vị trí, vai trò, nội dung và phương pháp kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.

- Đánh giá thực trạng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay.

#### **6. Ý nghĩa thực tiễn của luận án**

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng những năm tới; đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cấp uỷ đảng trong hoạt động kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu giảng dạy ở trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra Đảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Lào.

#### **7. Kết cấu của luận án**

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu luận án gồm 3 chương, 7 tiết.

### **Chương 1**

## **CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG BỘ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN**

### **1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài**

Công tác kiểm tra của Đảng nói chung, công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói riêng đã được đề cập nhiều trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, là vấn đề được khá nhiều người quan tâm nghiên cứu và đề xuất những giải pháp có giá trị. Nhiều bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí; một số luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của Việt Nam và Lào đã đề cập đến công tác kiểm tra.

#### **1.1.1. Các công trình khoa học bàn về công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản và Quân đội nhân dân Việt Nam**

+ Ở Việt Nam: các nhà lãnh đạo, nghiên cứu khoa học đã tập trung luận bàn về vị trí, vai trò, tác dụng, nội dung và giải pháp của công tác kiểm tra.

Các công trình đã phác họa, cung cấp những tư tưởng về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra và chất lượng cuộc kiểm tra, với tư cách là kiến thức nền, gián tiếp liên quan chặt chẽ đến đề tài mà luận án đề cập.

Các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các đề tài khoa học liên quan đến công tác kiểm tra như: Trương Thị Thông: "*Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách của Đảng trong tình hình hiện nay*", Luận án phó tiến sĩ, 1996; Hoàng Minh Hiểu: "*Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng ở cơ sở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng hiện nay*", Luận án tiến sĩ, 1998; Đề tài khoa học cấp Nhà nước do Nguyễn Anh Liên làm chủ nhiệm: "*Cơ sở lý luận, thực tiễn đổi mới và nâng cao hiệu quả thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng*", đề tài mã số KHBD 0015, 2000-2001; Lê Văn Cơ: "*Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra ở các tổ chức cơ sở đảng Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật thông tin*", Luận văn thạc sĩ, 2003; Nguyễn Nguyên: "*Công tác kiểm tra của đảng uỷ các hệ đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Lục quân giai đoạn hiện nay*", Luận văn thạc sĩ, 2003; Lê Tiến Hào: "*Công tác kiểm tra của Thành uỷ Hà Nội trong giai đoạn hiện nay*", Luận án tiến sĩ, 2004; Nguyễn Thế Tư: "*Nâng cao chất lượng kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ ở các tỉnh duyên hải miền Trung giai đoạn hiện nay*", Luận án tiến sĩ, 2005; GS, TS Nguyễn Thị Doan (chủ biên): "*Đổi mới công tác kiểm tra, kỷ luật nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới*", 2006; Ban Tổ chức Trung ương Đảng: "*Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội X*", 2008...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Quân sự Trung ương đã ban hành các tài liệu hướng dẫn cho các cấp uỷ, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra Đảng.

**1.1.2. Các công trình khoa học** của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và một số cao học nghiên cứu sinh Lào tại Việt Nam đã nghiên cứu về công tác kiểm tra như: Chăn Sy Seng Sôm Phu:

"*Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng và Nhà nước cấp tỉnh ở Phôngsaly hiện nay*", Luận văn thạc sĩ, 2001; Phu-thác-phút Tha-nu-son: "*Công tác kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay*", Luận án tiến sĩ, 2003; Phon Xa Mây Miêng La Văn: "*Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh At-ta-pư CNDCND Lào trong giai đoạn hiện nay*", Luận văn thạc sĩ, 2004; Seng Khăm Doong Phôm Mạ Pàn Nha: "*Chất lượng công tác kiểm tra của các Đảng ủy sư đoàn Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay*", Luận văn thạc sĩ, 2004; Sôm Yây Neng Xay Khun: "*Đổi mới công tác kiểm tra ở tổ chức cơ sở Đảng trong Quân đội nhân dân Lào hiện nay*", Luận văn thạc sĩ, 2004; Khăm-phăn Mi-la-vông: "*Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng (cấp tỉnh) ở nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay*", Luận án tiến sĩ, 2005.

Ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, về công tác kiểm tra của Đảng đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1986) và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Nhân dân cách mạng Lào được ghi rõ trong chương IX, Điều lệ Đảng: "*Công tác kiểm tra của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp*"; Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã ban hành các tài liệu hướng dẫn và huấn luyện nghiệp vụ cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp. Trong những năm vừa qua, một số cán bộ lãnh đạo quan tâm nghiên cứu vấn đề này. Một số luận văn tốt nghiệp đại học ở Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào đã đề cập đến công tác kiểm tra.

Nhìn chung các bài viết, bài báo, luận văn, luận án và các công trình khoa học đã làm rõ được vị trí, vai trò công tác kiểm tra của Đảng, thực trạng công tác kiểm tra trên các lĩnh vực, tìm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra. Các tài liệu trên là những công trình khoa học hàm chứa cả những kiến thức lý luận, thực tiễn mang tính tổng kết sâu sắc. Song nhìn chung chưa có tác giả và công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống vấn đề: chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc

phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay. Các tài liệu của các nhà nghiên cứu khoa học trên sẽ là những gợi mở cho tác giả trong quá trình nghiên cứu vấn đề trong luận án một cách có hệ thống, toàn diện.

## **1.2. Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng - vị trí, vai trò và đặc điểm**

### **1.2.1. Khái quát về Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào**

#### *1.2.1.1. Vị trí, vai trò của Đảng bộ Bộ Quốc phòng.*

- Đảng bộ Bộ Quốc phòng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là Đảng bộ cấp trên của các Đảng bộ cơ quan Tổng cục, Văn phòng Bộ, các Đảng bộ sư đoàn, Trung đoàn độc lập trực thuộc Bộ, các đảng bộ Học viện, nhà trường, các Đảng bộ Tổng công ty trực thuộc Bộ, các đảng bộ cơ sở trong quân đội.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng Đảng trong quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, toàn diện của Đảng, là trung tâm đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn quân; gương mẫu, tiên phong trong lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội.

#### *1.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Quốc phòng*

Đảng bộ Bộ Quốc phòng có 3 chức năng, 11 nhiệm vụ:

#### *1.2.1.3. Đặc điểm của Đảng bộ Bộ Quốc phòng*

- *Về tổ chức đảng:* Đảng uỷ Bộ Quốc phòng là cấp uỷ đảng được kế thừa chức năng của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, do đồng chí Cay - Xon Phôm - vi - hản làm bí thư; đến 1993 Ban chấp hành Trung ương chỉ định Đảng uỷ Bộ Quốc phòng thay Đảng uỷ

Quân sự Trung ương; sau đó đến năm 1998 Đại hội đại biểu ĐBBQP lần thứ I, 2005 Đại hội đại biểu ĐBBQP lần II.

- *Về cơ cấu tổ chức:* Đảng bộ Bộ Quốc phòng có 32 đảng bộ trực thuộc gồm: 6 đảng bộ cơ quan Bộ Quốc phòng, 3 đảng bộ học viện, 2 đảng bộ nhà trường, 5 đảng bộ sư đoàn, 14 đảng bộ trung đoàn, 2 đảng bộ tổng công ty. Toàn đảng bộ Bộ Quốc phòng có 153 đảng bộ cơ sở; có 973 chi bộ; có 18.217 đảng viên.

*1.2.1.4. Đặc điểm công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.* Có 3 đặc điểm.

### **1.2.2. Công tác kiểm tra của Đảng và công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào - khái niệm, vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ**

*1.2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của công tác kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng*

\* *Khái niệm về kiểm tra, vị trí, vai trò công tác kiểm tra của Đảng*

- Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét.

- Kiểm tra đảng là xem xét tình hình chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nói chung hay một công việc cụ thể được giao để đánh giá, nhận xét về mỗi đảng viên và tổ chức Đảng.

- Công tác kiểm tra trong Đảng là sự tác động sâu sắc, có hệ thống và có định hướng của tổ chức đảng có thẩm quyền vào hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích". "Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ

chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: "Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là do thiếu kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm".

*\* Vai trò công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng (có 3 vai trò):*

Quan niệm công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng là toàn bộ các hoạt động kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Bộ Quốc phòng, bao gồm hoạt động lãnh đạo công tác kiểm tra của các cấp uỷ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ và các hoạt động chấp hành sự kiểm tra của các tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

*1.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào*

*\* Chức năng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng có 4 chức năng*

- Chức năng chính trị.
- Chức năng tổ chức.
- Chức năng tâm lý và giáo dục.
- Chức năng thông tin.

*\* Nhiệm vụ công tác kiểm tra của các cấp uỷ Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng*

- Kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.
- Kiểm tra việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.
- Kiểm tra về lãnh đạo công tác cán bộ.
- Kiểm tra đối với đảng viên là cấp uỷ viên và cán bộ chủ chốt cấp dưới.

*\* Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra*

Các cấp uỷ thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng. Nội dung lãnh đạo công tác kiểm tra bao gồm:

- Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng:

+ Tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định...

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng.

+ Ra Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra.

+ Phân công đảng uỷ viên kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới.

+ Theo dõi nắm tình hình và định kỳ nhắc Đảng uỷ cấp dưới và Ủy ban kiểm tra báo cáo kết quả tiến hành công tác kiểm tra.

+ Kiện toàn Ủy ban kiểm tra, cơ quan Ủy ban kiểm tra.

+ Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra.

- Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

+ Xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, xác định trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra của các cấp uỷ Đảng.

+ Phân công đảng uỷ viên trong đảng bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

+ Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra của cấp uỷ theo nội dung, kế hoạch đã đề ra.

*1.2.2.3. Công tác kiểm tra của Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng có 3 nội dung:*

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng bộ cơ sở.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra đảng viên và chi bộ.

**1.3. Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào - quan niệm và tiêu chí đánh giá**

*1.3.1. Quan niệm về chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng*

*\* Quan niệm:* Chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào là tổng hợp giá trị của các yếu tố, được tạo bởi phẩm chất, năng lực của chủ thể,

tính đúng đắn, phù hợp của các khâu, các bước, các nội dung, hình thức, biện pháp, cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm tiến hành công tác kiểm tra và lực lượng tham gia công tác kiểm tra để khẳng định, phát huy những thành tựu, ưu điểm, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, ngăn chặn những tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

### **1.3.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

- Mức độ nhận thức, tính trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, cán bộ và đảng viên đối với công tác kiểm tra.

- Nền nếp, chế độ, nguyên tắc và nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng.

- Kết quả xử lý các vụ việc và sự chuyển biến tiến bộ của đối tượng kiểm tra, sự trong sạch vững mạnh của các tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

### **1.3.3. Yêu cầu, phương pháp, hình thức, biện pháp và nguyên tắc tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

#### **1.3.3.1. Yêu cầu**

#### **1.3.3.2. Phương pháp tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

#### **1.3.3.3. Hình thức công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

#### **1.3.3.4. Biện pháp tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

#### **1.3.3.5. Những vấn đề có tính nguyên tắc trong tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

\* **Những nguyên tắc tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng:**

- Phải nắm vững tính Đảng trong tiến hành công tác kiểm tra.
- Công tác kiểm tra của Đảng phải đảm bảo tính khách quan, khoa học.
- Quá trình kiểm tra phải thực sự dân chủ, công khai.
- Công tác kiểm tra phải mang tính quần chúng sâu sắc.
- Công tác kiểm tra phải có tính lịch sử cụ thể.

## **Chương 2**

### **CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG BỘ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM**

#### **2.1. Thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào từ năm 2000 đến năm 2009**

##### **2.1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào từ năm 2000 đến năm 2009**

###### **2.1.1.1. Nhận thức của các cấp uỷ đảng, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra**

Đảng uỷ Bộ Quốc phòng đã thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra Đảng, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động tích cực và có hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng năm. Cụ thể là từ năm 2001-2007 toàn đảng bộ đã tiến hành tổng kết công tác kiểm tra toàn quân lần thứ II, lần thứ III; đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 212 cấp uỷ viên và cán bộ kiểm tra; đã phổ biến cho 40 đơn vị với sự tham gia của 5.775 của cấp uỷ viên và đảng viên.

###### **2.1.1.2. Nội dung, phương thức và việc thực hiện chế độ, nguyên tắc tiến hành kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức đảng**

Để tiến hành tốt công tác kiểm tra, Đảng bộ Bộ Quốc phòng đã quán triệt và nắm vững nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra Đảng; thường xuyên quán triệt, nắm chắc đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước, nhiệm vụ của quân đội; bám sát đơn vị, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội; chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên trong đảng bộ.



- Phương thức tiến hành công tác kiểm tra của Đảng uỷ Bộ Quốc phòng luôn được đổi mới, nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các cấp uỷ đã xây dựng được quy chế lãnh đạo chung và quy chế lãnh đạo cụ thể về những nội dung công tác chủ yếu như: công tác cán bộ, tài chính, sản xuất, học tập, làm kinh tế...

- Công tác kiểm tra giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của các cấp uỷ đã được coi trọng và có bước tiến bộ rõ rệt.

Từ năm 2000 đến 2009 Đảng uỷ Bộ Quốc phòng đã nhận được thư tố cáo, khiếu nại đối với 110 trường hợp, trong đó có 42 trường hợp liên quan đến cấp uỷ viên các cấp, 68 trường hợp liên quan đến đảng viên; có 90 trường hợp tố cáo đúng, 17 trường hợp chưa có cơ sở kết luận; 3 trường hợp phải xử lý kỷ luật.

- Công tác phát hiện xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm được tiến hành kịp thời.

Đảng uỷ Bộ Quốc phòng đã thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra các đảng viên và kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện đúng phương hướng, phương châm kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Từ năm 2000 đến năm 2009 các cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra và xử lý kỷ luật 619 đảng viên và cấp uỷ viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó cấp uỷ viên chiếm 6,62%.

- Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu được tiến hành thường xuyên.

Đảng uỷ Bộ Quốc phòng đã tập trung chỉ đạo và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu về mọi mặt: Chính trị, tinh thần, tâm lý, vũ khí trang bị, thể lực và trình độ tài nghệ chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, ý thức và trình độ chấp hành nghiêm các chế độ quy định sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

*2.1.1.3. Kết quả công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Quân đội từ năm 2000 đến năm 2009*

Uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra của đảng bộ các cấp trong quân đội đã được kiện toàn và triển khai thực hiện công tác kiểm

tra theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, hằng năm có kế hoạch kiểm tra tương đối sát, phù hợp với từng đối tượng đảng viên là cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tập trung thống nhất, toàn diện trên các mặt công tác.

Hiện nay, Đảng bộ Bộ Quốc phòng có 32 Uỷ ban kiểm tra cấp trên cơ sở với 131 cán bộ kiểm tra chuyên trách; 1.006 Uỷ ban kiểm tra hoạt động ở đảng bộ cơ sở.

*2.1.1.4. Sự phối hợp chỉ đạo trong kiểm tra của các cấp uỷ đảng*

Đảng uỷ Bộ Quốc phòng đã chú trọng việc chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Quân đội và Uỷ ban kiểm tra các cấp kết hợp với các ngành tư pháp, các đảng uỷ cấp Bộ, Thành uỷ, Tỉnh uỷ và Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Bộ, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ, Tỉnh uỷ liên quan đến công tác kiểm tra Đảng, đặc biệt là phối hợp kiểm tra các đảng bộ Ban chỉ huy quân sự thành, tỉnh và các nơi đơn vị đóng quân, cùng nhau nắm tình hình hoạt động công tác kiểm tra, xem xét, kết luận các vụ thi hành kỷ luật, giải quyết thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật của cán bộ, đảng viên liên quan đến địa phương nơi đóng quân. Đồng thời Đảng uỷ Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp thường xuyên giữa Uỷ ban kiểm tra Quân đội với các cục trong quân đội như: Cục Tổ chức Đảng, Cục Cán bộ, Cục Tuyên huấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến các cuộc kiểm tra.

***2.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng***

*2.1.2.1. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra của cấp uỷ đảng*

- Có một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong tiến hành công tác kiểm tra.

- Việc tổ chức thực hiện chế độ, nguyên tắc và nội dung, nhiệm vụ kiểm tra của một số cấp uỷ và tổ chức đảng nhiều mặt còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng của đảng viên chưa thực hiện thường xuyên.

- Công tác phát hiện xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm một số vụ chưa chủ động, kịp thời, thiếu triệt để, nghiêm minh.

- Công tác kiểm tra và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại chưa kịp thời, còn dằng dụa kéo dài.

- Chế độ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu của một số cấp uỷ đảng chưa thường xuyên.

- Việc vận dụng phương thức tiến hành công tác kiểm tra của một số cấp uỷ đảng thiếu linh hoạt.

*2.1.2.2. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong quân đội*

- Đối với Uỷ ban kiểm tra các cấp từ cấp trung đoàn trở lên về cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra chưa thực hiện đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

- Đối với các đảng bộ cơ sở và chi bộ cán bộ kiểm tra chưa phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ mình.

## **2.2. Nguyên nhân và kinh nghiệm**

### **2.2.1. Nguyên nhân ưu điểm**

- Đạt được kết quả nêu trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra.

- Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ.

- Đa số cấp uỷ, tổ chức đảng, Uỷ ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra.

- Đạt được kết quả nêu trên có nguyên nhân từ hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Quân đội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách tham mưu cho Đảng uỷ Bộ Quốc phòng về công tác kiểm tra.

### **2.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém**

- Một số cấp uỷ nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra.

- Không ít cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng chưa gắn công tác kiểm tra với các mặt công tác khác.

- Một số cấp uỷ, chỉ huy các cấp chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa đoàn kết thống nhất.

- Quy chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong quân đội chưa được thống nhất, thiếu toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng.

### **2.2.3. Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng thời gian qua**

- Thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp uỷ cấp trên và của cấp uỷ cấp mình đối với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Cấp uỷ đảng, Uỷ ban kiểm tra các cấp căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể của đảng bộ mình để xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra hàng năm, từ đó chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm.

- Các cấp uỷ và các tổ chức đảng nắm vững, thực hiện tốt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra. Xác định rõ nội dung, phương pháp và theo đúng quy định của công tác kiểm tra.

- Kết hợp hài hoà việc thực hiện hai nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư tố cáo, nhất là những dấu hiệu vi phạm và đơn thư tố cáo liên quan đến cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Thường xuyên xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức Uỷ ban kiểm tra các cấp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra.

### Chương 3

## PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG BỘ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

### 3.1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phương hướng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng đến năm 2020

#### 3.1.1. Dự báo thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng từ nay đến năm 2020

##### 3.1.1.1. Thuận lợi

Những thành tựu quan trọng mà nhân dân các bộ tộc Lào thu được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm đổi mới là: "Sự ổn định về chính trị của đất nước, uy tín quốc tế ngày càng tăng; kinh tế không ngừng phát triển; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, dân chủ được phát huy..." đã và đang tiếp tục là những thuận lợi rất cơ bản cho mọi hoạt động của các tổ chức đảng, trong đó có công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng.

##### 3.1.1.2. Khó khăn

- Mặt trái của nền kinh tế thị trường và những tiêu cực xã hội đang tác động không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra.

- Sự tấn công, phá hoại của các thế lực thù địch đang ngày càng gay gắt, phức tạp.

- Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng tuy đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, nhưng vẫn chưa chuyển biến cơ bản.

- Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của các cấp uỷ, tổ chức đảng còn nhiều mặt hạn chế.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong quân đội chưa được xác định cụ thể, rõ ràng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

#### 3.1.2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phương hướng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng

##### 3.1.2.1. Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo

###### \* Mục tiêu:

Nâng cao chất lượng toàn diện công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nhằm đưa công tác kiểm tra thật sự trở thành một chức năng, một công cụ đắc lực phục vụ công tác lãnh đạo của đảng bộ các cấp, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; ngăn chặn mọi hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động phát hiện và uốn nắn kịp thời những lệch lạc về tư tưởng chính trị, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

###### \* Quan điểm chỉ đạo:

- Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của quân đội và tình hình của các đơn vị, các cơ quan trực thuộc để đề ra chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra cho phù hợp.

- Công tác kiểm tra phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Quốc phòng, các cấp uỷ và thường xuyên phát huy vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban kiểm tra các cấp.

- Nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc của Đảng; vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra.

- Công tác kiểm tra phải bảo đảm tính chủ động, tính chiến đấu, tính giáo dục và tính hiệu quả.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức quần chúng, dựa vào quần chúng để tiến hành công tác kiểm tra.

- Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Kết hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ với kiểm tra đột xuất, bất thường.

#### *3.1.2.2. Phương hướng*

- Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội.

- Kiểm tra công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

- Kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ.

- Kiểm tra các lĩnh vực trọng yếu, các đảng viên có chức, có quyền và cấp uỷ viên cùng cấp.

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Quân đội.

### **3.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay**

#### ***3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ về công tác kiểm tra Đảng***

Các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa là chủ thể vừa là đối tượng của công tác kiểm tra. Để nâng cao nhận thức, tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ phải thường xuyên được giáo dục, bồi dưỡng về công tác kiểm tra, có như vậy mới tạo nên sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

#### ***3.2.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ quốc phòng đối với công tác kiểm tra của các cấp uỷ đảng và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Quốc phòng***

Đảng uỷ Bộ Quốc phòng là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội của Đảng bộ, là cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Quân đội nhân dân Lào, có nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ mình.

Các cấp uỷ đảng, trước hết là Ban Thường vụ cấp uỷ có nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ mình chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết và chỉ thị của Đảng.

Tổ chức cơ sở đảng là tổ chức lãnh đạo của Đảng ở đơn vị cơ sở. Cấp uỷ cơ sở, trước hết là bí thư, phó bí thư phải thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra và trực tiếp tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của mình.

Cơ quan chính trị thực hiện nhiệm vụ làm tham mưu cho cấp uỷ về lĩnh vực công tác được giao và công tác đảng, công tác chính trị bao gồm: các tổ chức đảng, tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, uỷ ban kiểm tra, bảo vệ an ninh và văn phòng các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp về công tác kiểm tra, tham gia các cuộc kiểm tra của cấp uỷ, hoặc chủ trì các cuộc kiểm tra của cấp uỷ khi được ban thường vụ cấp uỷ giao.

Cấp uỷ đảng phải thực hiện tốt chế độ lãnh đạo phải có kiểm tra, xây dựng phong cách làm việc có kiểm tra, tức là bản thân cấp uỷ tự kiểm tra.

Làm tốt các khâu của quá trình chuẩn bị và thông qua nghị quyết thực chất là một trong những nhiệm vụ của kiểm tra làm tốt khâu này sẽ làm cho các nghị quyết bảo đảm được tính khoa học, tính pháp lệnh của nghị quyết và sẽ tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả mong muốn.

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

### **3.2.3. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế, quy định về công tác kiểm tra của các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

Để tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra ở Đảng bộ Bộ Quốc phòng, trước hết cần phải xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra của các cấp ủy Đảng đạt hiệu quả theo mục đích, yêu cầu được xác định.

### **3.2.4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới**

Vấn đề quan trọng của việc xây dựng bộ máy ủy ban kiểm tra là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, cơ chế hoạt động và quy chế làm việc của bộ máy đó.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đòi hỏi phải có cả đức và tài, hay nói cách khác, chính là phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt.

### **3.2.5. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lễ lối làm việc trên tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nêu cao trách nhiệm của cá nhân; thực hiện nói đi đôi với làm, đi sát cơ sở, lãnh đạo điều hành gắn với tăng cường đôn đốc kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm.

### **3.2.6. Phát huy vai trò của các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong công tác kiểm tra**

Việc phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng tham gia công tác kiểm tra của Đảng là vấn đề không thể thiếu để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Phần lớn các vụ việc xảy ra trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng đều nắm được.

Để phát huy tinh thần trách nhiệm của quần chúng tham gia, đóng góp vào công tác kiểm tra, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ Quốc phòng cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tăng cường giáo dục chính trị cho quần chúng hiểu được chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và

pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và chế độ quy định của Quân đội, quần chúng mới có thể biết được cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, làm cơ sở để quần chúng phân biệt đúng sai.

- Cùng với việc giáo dục chính trị cần tổ chức cho cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

- Các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần phải lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, phát huy điểm mạnh đã đạt được, nghiên cứu kiểm điểm, sửa chữa những khuyết điểm mà họ đã chỉ ra.

### **3.2.7. Chủ động giải quyết mối quan hệ, phối hợp các cấp, các ngành, các tổ chức trong tiến hành công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng**

Để công tác kiểm tra của Đảng có chất lượng và hiệu quả thì chủ thể tiến hành công tác kiểm tra phải chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan đến đối tượng kiểm tra. Mối quan hệ phối hợp chặt chẽ đó bảo đảm cho công tác kiểm tra đúng nguyên tắc, tiến hành nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương đối với Đảng bộ Bộ Quốc phòng.

- Quan hệ giữa các cấp ủy với Ủy ban kiểm tra cùng cấp và quan hệ giữa Ủy ban kiểm tra với cấp ủy trực thuộc.

- Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quân đội.

- Tăng cường sự phối hợp với các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy trong tiến hành công tác kiểm tra.

- Chủ động phối hợp giữa đảng ủy, Ủy ban kiểm tra trong Quân đội với Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy nơi đóng quân trong tiến hành công tác kiểm tra.

## KẾT LUẬN

Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra là một biểu hiện cụ thể của công tác lãnh đạo liên quan trực tiếp, chặt chẽ với hoạt động thực tiễn của Đảng. Cùng với các mặt công tác, công tác kiểm tra ngày càng tỏ rõ là một biện pháp, phương thức hiệu nghiệm nhằm phát huy ưu điểm, ngăn ngừa khuyết điểm sai lầm, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Vì vậy, các cấp uỷ đảng phải coi trọng lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra của Đảng.

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào về công tác kiểm tra và tình hình thực tiễn. Trong những năm qua, Đảng uỷ Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo và thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Vì vậy, công tác kiểm tra đã có tác dụng to lớn trong xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng và thực hiện nhiệm vụ của Quân đội. Công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng thoái hoá về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, giảm bớt những biểu hiện quan liêu, nội bộ mất đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Tuy nhiên, về nhận thức, trách nhiệm, về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, về phương pháp tiến hành của một số cấp uỷ vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, còn lúng túng, chất lượng kiểm tra còn thấp, nhiều mặt còn bất cập, công tác kiểm tra chưa thực sự đi vào nền nếp, có chiều sâu và hiệu quả trên thực tế.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng trong thời gian tới, cần nắm vững những yếu tố tác động, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phương hướng của Đảng đối với công tác kiểm tra; phải thực hiện tốt các giải pháp. Những giải pháp nêu trên là một thể thống nhất, cần nắm vững và tiến hành một cách đồng bộ, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Quốc phòng, thiết thực góp phần vào việc xây dựng các cấp uỷ và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Lào cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ là bước đầu, thực tiễn vẫn đang vận động, phát triển, đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện. Trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trong công tác xây dựng Đảng nói chung, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng bộ Bộ Quốc phòng nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết 27/BCT của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Quốc phòng lần thứ II và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Bộ Quốc phòng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa mới ban hành.